

## มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) สัญชัย จตุรลัทธา ทำหน้าที่เป็นประธาน การประชุมแทน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัย ชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง รายชื่ออนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ พัฒนาภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งปิดการประชุม</p>
<p>นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>